

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

EPG - ถ้าของจริง ชื้อแพงหน่อย ก็ยังได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

หรืออย่างที่เคยกกล่าว ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไป ที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย เพียงแต่ถ้าจะซื้อแพง ก็ต่อเมื่อมองเห็นว่า มีโอกาสขายแพงกว่าได้... แต่ก็นะ ในสนามจริง เชื่อได้เลยว่า ไม่น่าจะมีใครคิดกับแบบนี้มากนักหรอก โดยพื้นฐานเดิมๆ ในเรื่องหุ้นนั้น ความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การซื้อถูกและขายแพง... หรือแบบว่า ซื้อตอนลง ขายตอนขึ้น ไม่ค่อยจะมีหรอก มาไล่ซื้อตอนขึ้นๆ แล้วพอราคาลง หรือเซา จนหลุดระดับนัยสำคัญ ก็มาบอกให้ขาย ก็กลายเป็นว่า ซื้อที่ตอย ขายที่กันหว หรือถ้าไม่ขาย ก็จะเป็นการติดตอย ตามที่หลายๆ คนน่าจะเคยเจอมาแล้ว... แต่เอาเถอะครับเรื่องแบบนี้ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ว่ากันไปไม่ได้ และบางที มันก็อาจจะต้องเป็นจังหวะ หรือเป็นที่ตัวหุ้น หรือบรรยากาศของโลกการลงทุนด้วย ก็เป็นไปได้... ในยามที่ตลาด 50-50 ไม่ไปไหนอย่างชัดเจนนั้น การจะให้เข้าไปไล่ซื้อของแพงๆ ก็ใช้เรื่องชะที่ไหนกัน ยิ่งถ้าตลาดลงๆ ด้วยแล้ว เวลาที่หุ้นบางตัวกำลังขึ้น จะให้เข้าไปไล่ซื้อ ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาทันที รอหน่อยได้ไหมตลาดแบบนี้ อาจมีอยู่...จริง ๆ เหนือเมฆก็น่าจะ เข้าใจได้ไม่ยากหรอกว่า ยุคนี้ สมัยนี้ หลายๆ ท่านมีเครื่องมือเครื่องมือช่วยเยอะ อาจจะดีกว่าที่เหนือเมฆได้ กล่าวมาทุกๆ วันอยู่เหมือนกันนะ... ถึงได้กล่าวบ่อยๆ ว่า ไม่มีใครผิดใครถูก อย่างแท้จริงหรอกนะครับ เพราะจริงๆ แล้ว ก็ไม่มีใครรู้อันนี้ ไม่ว่าจะอะไรในตลาดหุ้น ทุกอย่างที่เป็นวันหน้า มันคือการคาดการณ์ หรือ การคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าจะเอาภาษาง่ายๆ ก็คือ คาดเดาทั้งนั้นแหละ แต่เป็นแบบ แค่มึลหลักการ

ดูตามเกม...

แม้ว่าจะเป็หุ้นที่ ราคากลางๆ หรือ เข้าขั้นเล็ก ๆ ก็ว่าได้ แต่ก็ไม่ถึงขั้นจะเป็น หุ้นที่เล่นแบบแก๊งกำไร หรือ หุ้นหรือหว่าเสียเลยที่เดียว จะมองเป็นหุ้นลงทุน สำหรับปีหน้าอีกซักตัวก็ได้

แนวรับ : ...8.15-8.05 หรือ สู้ได้ถึงการลง 7.80

เป้าหมาย : ...10.0-10.5 ถ้ายืน 11.0 ได้ ก็มองยาว

Price Chart...(EPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPG... หลายๆ ท่านที่เคยติดตามการ วิเคราะห์ทางออนไลน์ จะกล่าวบ่อยๆ ว่า ราคาหุ้นที่ได้ ผ่านแนวต้าน ที่เป็นแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้นั้น จะยังไม่ ได้แปลว่า หุ้นนั้น จะจบขาลงจริงๆ จนกว่าจะผ่านระดับ ที่มีการยืนยัน... แต่ถ้าในกรณีที่ยืนยัน มันอยู่ไกลไป เราก็ต้องมีเครื่องมือยืนยันอื่นๆ มาช่วย ว่าขาลง น่าจะ จบจริงๆ ไปแล้ว ให้ได้... ซึ่งจากภาพนี้ ราคาเพิ่งจะผ่าน แนวต้านของแนวโน้มขาลงมาได้ แต่ถ้าจะรอยืนยันจริง ก็ต้องยืน 9.00 แปลว่า ต้องไปซื้อที่ 9.00 เลยหรือนั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว ไม่ใช่เสียเลยที่เดียว เพราะสัญญาณที่จะ มีโอกาสจบขาลง มีรูปแบบหัวและไหลมูกกลับ มาก่อน และ เล่น 3 เซียน ก็เป็เชิงบวกมาก่อน ตรงนี้จึงไม่แพง